

Số: 51 /KH-ĐDBQH

Gia Lai, ngày 13 tháng 10 năm 2020

KẾ HOẠCH

**Tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (06/01/1946 - 06/01/2021)
và Tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV (2016 - 2021)**

Thực hiện Kế hoạch số 544/KH-UBTVQH14, ngày 02 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (06/01/1946 - 06/01/2021) và Kế hoạch số 581/KH-UBTVQH14, ngày 11 tháng 8 năm 2020 về Tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai xây dựng Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (06/01/1946 - 06/01/2021) và Tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV (2016 - 2021), như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm ôn lại lịch sử hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam trong 75 năm qua; ghi nhận những thành tựu và rút ra những bài học kinh nghiệm mà Quốc hội Việt Nam đã đạt được. Từ đó nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và Nhân dân về vị thế, vai trò và những kết quả hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai.

- Tuyên truyền sâu rộng về quá trình hình thành, hoạt động và đổi mới của Quốc hội để thể hiện rõ: Lịch sử phát triển của Quốc hội gắn liền với lịch sử cách mạng Việt Nam, trong đó Quốc hội ngày càng khẳng định được vai trò quan trọng là cơ quan đại diện dân cử cao nhất, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV, nhằm đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân khách quan, chủ quan; từ đó rút ra bài học kinh nghiệm trong tổ chức và hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ khóa XV.

2. Yêu cầu

Việc tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam phải đảm bảo thiết thực, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương hình thức, phù hợp với công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Lòng ghép việc tổ chức Tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai khóa XIV.

II. NỘI DUNG TỔ CHỨC

Hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau đây:

1. Tổ chức tuyên truyền

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Gia Lai tổ chức tuyên truyền sâu rộng về lịch sử hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam; vị trí, vai trò của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và những đóng góp của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai trong quá trình hình thành, phát triển và những thành tựu của Quốc hội đã đạt được trong chặng đường 75 năm qua.

Việc tuyên truyền được thực hiện với các hình thức: mở các chuyên mục, chuyên trang, phóng sự, ký sự, phỏng vấn, bài viết,... trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Gia Lai, trang thông tin điện tử Tỉnh (www.gialai.gov.vn/) và trang thông tin điện tử của Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh Gia Lai (www.dbnd.gialai.gov.vn/).

Các hoạt động tuyên truyền được thực hiện từ đầu tháng 11/2020, tập trung từ ngày 20/12/2020 đến ngày 06/01/2021.

2. Tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

Đoàn đại biểu Quốc hội chủ trì, phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức gặp mặt các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai qua các khóa, cùng với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Đảng, Chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể ở địa phương, để ôn lại những năm tháng lịch sử, những kỷ niệm sâu sắc trong thời gian tham gia hoạt động Quốc hội; vai trò, vị trí của Đoàn đại biểu Quốc hội và những đóng góp của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai các khóa trong quá trình hình thành, phát triển và những thành tựu của Quốc hội Việt Nam trong 75 năm qua.

Trao quà lưu niệm cho đại biểu Quốc hội các khóa của tỉnh và tặng Sổ tay sơ lược tiểu sử của đại biểu Quốc hội các khóa tỉnh Gia Lai cho đại biểu tham dự.

- Dự kiến Thành phần tham dự:

+ Các vị đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Gia Lai; các vị đại biểu Quốc hội các khóa tỉnh Gia Lai;

+ Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh;

+ Các đồng chí nguyên là lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã nghỉ hưu. Công chức, người lao động Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

- Thời gian thực hiện:

Dự kiến vào buổi sáng ngày 05/01/2021, tại Khách sạn Tre Xanh Plaza. Gắn với tổ chức Tổng kết hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

- Dự kiến Chương trình Lễ Kỷ niệm:

+ Đón tiếp đại biểu;

+ Văn nghệ chào mừng (*khoảng 30 phút*);

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

